
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 554  —  305. mál.

Fyrirspurn

til fjármálaráðherra um afskrifaðar skattskuldir.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.

Hve mikið hefur verið afskrifað af skattskuldum, annars vegar einstaklinga og hins vegar
lögaðila, árlega frá árinu 1995, sundurliðað eftir tegundum skatta?

Skriflegt svar óskast.


